

คมชัดลึก

วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555

หน้า 88

เมิน **ความอ้วน** ด้วย **สารร้าย** น้ำตาล

● “เจ้าเนื้อ”

คำเรียกน่ารักๆ สำหรับ

สาวหุ่นอวบอ้วน แต่คงไม่มีใครอยากให้คนรอบข้างเรียกถึงด้วยคำนี้บ่อยๆ เป็นแน่ ประโยชน์จากธรรมชาติด้วยการค้นพบจากวิชาการสมัยใหม่จึงเป็นที่พึ่งอันดีที่สาวๆ ให้ความไว้วางใจมากในปัจจุบัน และด้วยเหตุนี้ทำให้ **ดร.สุนิดา ยุทธโยธิน** แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและเลเซอร์ แห่งสถาบัน

นิตา สติม คลินิกซ์แอนด์เลเซอร์ ได้นำนวัตกรรมใหม่ด้านการดูแลรูปร่างจาก “สารสกัดสำหรับน้ำตาล” มาเป็นตัวเลือกใหม่ให้สาวไทยได้ทำความรู้จักอย่างละเอียด

ดร.สุนิดา เล่าถึงคุณประโยชน์ของสารสำหรับน้ำตาลว่า นับย้อนหลังไป มีทะเลแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของฝรั่งเศส ที่มีทะเลของที่นั่นถูกนำมาใช้ในการบำบัด สมัยก่อน เวลาชาวบ้านเป็นแผล ก็เอาสารสำหรับมาโปะแล้วก็หาย นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส



ดร.สุนิดา ยุทธโยธิน

เลยนำองค์ประกอบของน้ำมาทำวิจัย เพื่อเทียบกับพลาสติกในเลือดเรา พบว่ามีองค์ประกอบแบบเดียวกับพลาสติกในร่างกายมนุษย์ช่วยในการสมาน นอกจาก

นี้ยังพบว่ามีสารชนิดหนึ่งคือ **ลามินาเลีย ติจิดาตา** เมื่อ

ลองนำสารสำหรับมาสกัดสารประกอบ พบว่ามีความเข้มข้นมากกว่าน้ำทะเลนั้นถึง 1 หมื่นเท่า สามารถซึมในร่างกายมนุษย์ ประมาณร้อยละ 92-95% สามารถซึมถึงชั้นหนังแท้ของมนุษย์ ซึ่งถ้าเป็นวิตามินที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น อย่างมากคือร้อยละ 40 เท่านั้น

“อย่างเช่นช่วงวิกฤติการณ์ไวรัส เมื่อก่อนเราใช้คอลลาเจนจากวัว พอเกิดเหตุการณ์นั้นทางยุโรปก็ยุติการใช้คอลลาเจนจากวัวทั้งหมด แล้วก็หาแหล่งคอลลาเจนใหม่ ได้แก่สารสำหรับตัวนี้ที่สร้าง



สารสำหรับน้ำตาล

คอลลาเจนได้เยอะมาก หรือในช่วงโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ระเบิดจากสึนามิที่ญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นต้องหาสารสำหรับมากินเพื่อขับสารพิษ เพราะว่ามีสารที่มีธาตุไอโอดีนสูงมากจะช่วยป้องกันร่างกายจากพวกกัมมันตภาพรังสีและสารพิษได้”

นอกจากนี้ยังมีการค้นพบว่าสารสกัดจากสารสำหรับประกอบด้วยพลังธรรมชาติอันเปี่ยมล้นช่วยปรับสมดุลแห่งการเผาผลาญพลังงานในร่างกายมนุษย์ให้อยู่ในทางที่เหมาะสมในการสลายไขมัน ส่งผลให้ผลลัพธ์ในการลดน้ำหนักและการลดสัดส่วนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปราศจากผลข้างเคียงและโยโย่ เอฟเฟกต์ เนื่องจากสารสกัดจากสารสำหรับมีคุณสมบัติทำให้เกิดภาวะ ไลโปไลซิส หรือเกิดการสลายตัวของไขมัน ในขณะที่เดียวกันก็ช่วยกระตุ้นคอลลาเจนได้ผิวให้เกิดการดึงกระชับ หลังการสลายไขมันและให้ประโยชน์ในแง่ที่เป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายในภาวะที่เราต้องลดน้ำหนัก ควบคุมแคลอรี อีกด้วย